

# ไทยโพสต์

วันศุกร์

เดือน

พ.ค.

พ.ศ.

หน้า ๒๓

## กรมพัฒนาที่ดิน

### เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การจัดทำแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

แก่เจ้าหน้าที่กัมพูชาและลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS

ดร.อภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ของรัฐบาลไทยและในส่วนที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ มีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในขณะนี้คือ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาที่ดิน จากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกำหนดที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม 2558 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยมีข้าราชการจาก กัมพูชาและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศละ 6 คน เข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศ ในการจัดทำแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดิน โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้

กรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนรัฐบาลไทยในความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการดำเนินโครงการภายใต้

ได้แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจิรวติ-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) มาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา และไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหลายบริเวณของทั้งสองประเทศนี้ยังมีการใช้ที่ดินและจัดการที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ส่งผลให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรต่อพื้นที่ต่ำและด้อยคุณภาพ และได้มีการประชุมหารือกันว่าควรมีการดำเนินการป้องกันการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกวิธี การฝึกอบรมนี้จึงมีความ

ประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่กัมพูชาและลาวในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ดินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกรและประชาชนในประเทศของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการพื้นที่ และการอนุรักษ์ดินในทั้งสองประเทศอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น